

21 Tháng Hai, 2024

## Danh Hiệu “Xuất Sắc”: Trường Robert Shaw Theme School Được Công Nhận là Một Trong Những Trường Tốt Nhất Quốc Gia

DeKalb County School District vui mừng thông báo rằng Trường Robert Shaw Traditional Theme School đã được chọn là Trường Xuất Sắc Năm 2023 bởi Đạo Luật Tiểu Học và Trung Học Cơ Sở Quốc Gia (National Elementary and Secondary Act, ESEA). Danh hiệu này là một minh chứng cho sự chăm chỉ làm việc và cống hiến của các học sinh, giáo viên, và nhân viên nhà trường để cung cấp một nền giáo dục hàng đầu thế giới mỗi ngày.

National Association of ESEA State Program Administrators (NAESPA) trao giải thưởng danh hiệu quốc gia cho hai trong số các trường thuộc Tiêu Đề I có thành tích cao nhất ở mỗi tiểu bang. Ở Georgia, 5% các trường theo Tiêu Đề I có thành tích hàng đầu, dựa trên điểm tổng hợp giữa Ngữ Văn Anh (ELA) và Đánh Giá Thành Tích Toán Học, đủ điều kiện để đăng ký cho giải thưởng này.

“Đây là một thành tích xuất sắc của Trường Robert Shaw Traditional Theme School! Điều này liên tục thể hiện sự xuất sắc về học tập, thành tích học sinh, và cam kết vững chắc đối với các giá trị cốt lõi của chúng ta, thúc đẩy những nỗ lực của chúng ta để tự tin hướng tới *mục tiêu Đột Phá để Xuất Sắc*”, Tổng Giám Đốc Học Khu DCSD Tiến Sĩ Devon Q. Horton nói.

“Trường Robert Shaw Traditional Theme School đã có những bước tiến vượt bậc để đem lại một nền giáo dục xuất sắc cho mỗi học sinh mà nhà trường phục vụ”, Tổng Giám Đốc Trường Học Tiểu Bang Richard Woods nói. “Tôi chân thành chúc mừng tập thể các giáo viên, nhân viên, học sinh, và phụ huynh của Trường Robert Shaw Traditional Theme School với danh hiệu quốc gia rất xứng đáng này. Tôi biết ơn họ vì đã đại diện rất tốt cho Tiểu Bang Georgia trên đấu trường quốc gia.”

Trường Robert Shaw đã được trao một khoản trợ cấp \$20.000 bởi chương trình Phần A, Tiêu Đề I của GaDOE. Khoản trợ cấp này sẽ được sử dụng để chi trả các chi phí đăng ký của đội tuyển trường tham dự Hội Nghị ESEA Quốc Gia năm 2024 và để hỗ trợ các sáng kiến theo Tiêu Đề I của trường.

NAESPA đã công nhận mỗi Trường Xuất Sắc theo ESEA Quốc Gia qua hành động trao cho họ một gói giải thưởng đặc biệt, một phần dành riêng trên trang web ESEA Network, và một bài trình bày đặc biệt tại Hội Nghị ESEA Quốc Gia, diễn ra vào đầu tháng này ở Portland, Oregon.

Hội nghị có các phiên chọn lọc nổi bật giới thiệu Những Câu Chuyện về Thành Công từ Những Trường Xuất Sắc, nhấn mạnh những nỗ lực đáng chú ý của họ nhằm cải thiện đáng kể chất lượng giáo dục cho học sinh. Những người tham dự của Trường Xuất Sắc được tôn vinh trong một số những sự kiện hội nghị kín.